



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๑๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

ฉ พศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประชาพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้มีการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้แทนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งในระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษา โดยมีการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปัจจุบัน) มาเป็นกรอบในการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านดำเนินการตอบแบบประชาพิจารณา โดยสามารถศึกษารายละเอียด (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อนการตอบแบบประชาพิจารณา และขอให้ผู้ตอบแบบประชาพิจารณาในนามของสถานศึกษานำข้อคำถามที่ปรากฏในแบบประชาพิจารณา และรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเด็นการพิจารณาของแต่ละประเภทการศึกษาไปหารือร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ก่อน เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และสร้างข้อสรุปของความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา ก่อน แล้วจึงนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการตอบแบบประชาพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ตอบแบบประชาพิจารณาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยสามารถสแกน QR Code (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา และแบบประชาพิจารณา ได้ที่ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมณฑาทิพย์ เลียงคะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต



(ร่าง) มาตรฐานการศึกษา แบบประชาพิจารณา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐

“เรียนดี มีความสุข”